

เพิ่มค่ารักษา3หมื่นชงัก-คปภ.เร่งทำแผนพัฒนาใหม่

ASTVผู้จัดการรายวัน - คปภ.เผยแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพิ่มค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็น 3 หมื่นบาท จากเดิม 1.5 หมื่นบาทชงัก หลังกรม.หมตอำนาจจากการยุบสภา ระบุภารกิจหลักปีนี้เน้นเขียนแผนพัฒนาฉบับที่ 3 สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจประกัน และผลักดันไม่ใครอินชัวร์นส์ให้แพร่หลายมากขึ้น

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า การแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจากเดิม 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท แต่ยังคงอัตราเบี้ยประกันเดิมนั้นคงจะต้องเลื่อนออกไปอีกระยะหนึ่งจากปัญหาทางการเมือง ซึ่งจะต้องมีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน โดยคณะรัฐมนตรีปัจจุบันคงจะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเนื่องจากการประกาศยุบสภาในปีที่ผ่านมา

สำหรับการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้เคยปรับปรุงเพื่อเพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถภาคบังคับ กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ จากเดิมให้ความคุ้มครองสูงสุดรายละ 100,000 บาท เป็น 200,000 บาทมาแล้ว

“เรื่องนี้คงจะชงักไปก่อนหลังจากที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว แต่ยังคงรอกรม.พิจารณาอีก ซึ่งกรม.ชุดปัจจุบันคงไม่มีอำนาจอีกหลังจากยุบสภา ก็ต้องไปดูอีกว่าเรื่องไหนที่กักต.ให้อำนาจในการตัดสินใจทำได้บ้าง แต่เชื่อว่าคง

ต้องเลื่อนออกไปอีกระยะ” นายประเวชกล่าว

นายประเวช กล่าวอีกว่า ในปีหน้า นอกจากการเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการส่งเสริมให้มีการควบรวมกิจการแล้ว อาจจะต้องมีแนวทางอื่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจประกันภัยไทย โดยอาจเน้นไปในเรื่องของการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการแข่งขันและเปิดเสรีอาเซียนในอนาคต ซึ่งแนวทางนี้อาจบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 3 ที่จะต้องให้ความสำคัญในการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอาเซียน

อนึ่ง แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยตามแผนฉบับที่ 2 ซึ่งใช้ระหว่างปี 2553-2557 กำลังจะสิ้นสุดลงในปีปลายปีนี้ โดยเป้าหมายการเติบโตของแผนฉบับที่ 2 กำหนดเป้าหมายสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อจีดีพีเอาไว้ที่อย่างน้อย 6% หรือคิดเป็นมูลค่าเบี้ยไม่น้อยกว่า 7 แสนล้านบาท และคาดว่าจะปฏิบัติตามเป้าในปีนี้ได้

ส่วนภารกิจหลักของคปภ.ในปีนี้ ที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จหรือคืบหน้าอยู่ 3 เรื่องใหญ่ โดยเรื่องแรกเป็นการเร่งจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเสมือนเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปอีก 5 ปีข้างหน้า หลังจากสิ้นสุดฉบับที่ 2 ในปีนี้ และอีก 2 เรื่องคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจประกันภัยเพื่อการแข่งขัน และสุดท้ายคือการผลักดันกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยให้ประชาชนในต่างจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการคุ้มครองตนเองมากขึ้น ■